

Phong Điền, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THƯ NGỎ

**Ứng hộ nguồn lực để chăm sóc và tặng quà cho trẻ em
huyện Phong Điền năm 2024**

Kính gửi:

Lời đầu tiên, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Điền xin phép gửi đến quý cơ quan, đơn vị, những tấm lòng hảo tâm lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống! Thời gian qua, Quỹ BTTE huyện Phong Điền luôn trân quý và ghi nhận sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, những tấm lòng hảo tâm đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cũng như hoạt động tặng quà cho trẻ em có HCKK trên địa bàn.

Năm 2024, huyện Phong Điền tiến hành tổ chức Lễ phát động diềm Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “ **Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em**”, gắn với phát động phong trào toàn dân đẩy mạnh công tác: “ **Phòng chống tai nạn thương tích, phòng đuối nước cho trẻ em**”. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai của quê hương, đất nước.

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ cho trẻ em thuộc các hộ dân đang gặp khó khăn, cũng như tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... có cơ hội phát triển bình đẳng. Cũng như giúp cho công tác truyền thông, trang bị các kỹ năng để nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh trong việc phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong những năm tới.

Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Điền kính mong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí để góp phần tặng quà cho trẻ em tại buổi Lễ phát động, cũng như tăng nguồn lực của Quỹ bảo trợ trẻ em huyện, nhằm hỗ trợ phương tiện đi học, các phần quà mua sắm đồ dùng học tập để các em đến trường; đặc biệt là thực hiện tốt công tác truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2024; tạo điều kiện để trẻ em huyện nhà có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin liên hệ:

1. Ban quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Điền; Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tài khoản: 3761.0.3022132.91012; Mã QHNS: 3022132; Mã CTDA: 91012 Tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền;

2. Bà Lê Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phụ trách công tác trẻ em; thủ quỹ Quỹ BTTE huyện, số điện thoại: 0906 555828;

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BQL QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Văn Thái**